

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 89/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Việt Trì, ngày 26 tháng 10 năm 2010*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi làm việc với huyện Hạ Hòa**

Ngày 20/10/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh có buổi làm việc với huyện Hạ Hòa nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy - UBND huyện Hạ Hòa và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo và ý kiến của các ngành, các thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Doãn Khánh kết luận như sau:

#### **I - Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2010 và ước hoàn thành kế hoạch năm 2010:**

\* Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của huyện diễn ra trong điều kiện có khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, giá cả thị trường có nhiều biến động phức tạp, thời tiết khí hậu, dịch bệnh diễn biến khó lường, thiếu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Mặc dù nền kinh tế chung của huyện phải chịu nhiều sự tác động bất lợi, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự cố gắng, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, nên nhìn chung kinh tế có tốc độ tăng trưởng ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách đạt khá. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển có nhiều tiến bộ, nhất là huy động nguồn lực trong xã hội. Công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án, giải phóng mặt bằng được thực hiện khá tốt. Các lĩnh vực văn hóa,

xã hội được duy trì ổn định, giữ vững chất lượng chuẩn hóa trong giáo dục, tổ chức tốt các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội, chăm lo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm...; an ninh chính trị được giữ vững; cải cách hành chính triển khai đồng bộ đến cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng nhìn chung chưa cao; một số chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra (huyện cần đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân giảm đàn gia súc), công tác chỉ đạo trồng và thâm canh cây đậu tương chưa đạt; sản xuất công nghiệp còn trầm lắng; tai nạn, tệ nạn xã hội chưa giảm.

**\* Về nhiệm vụ trong thời gian tới:** Huyện cần nỗ lực, tập trung chỉ đạo tập trung nỗ lực những tháng còn lại của năm 2010, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong kế hoạch năm 2010, làm tiền đề cho công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

+ Trong nông nghiệp: Quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão; triển khai tốt vụ đông 2010 và vụ chiêm xuân 2011, huyện cần chỉ đạo để nâng cao diện tích lúa lai, đối với những chân ruộng cao trồng lúa kém hiệu quả thì chuyển sang trồng màu, tập trung là cây đậu tương. Quan tâm phát triển thủy sản; triển khai dự án trồng và phát triển cây cao su; đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi; chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực của các dự án sản xuất và chế biến chè.

+ Trong chỉ đạo phát triển công nghiệp - xây dựng: Tập trung phát triển mạnh công nghiệp; thúc đẩy các dự án trọng điểm trên địa bàn triển khai đầu tư, nhanh chóng đi vào sản xuất và nộp ngân sách; chỉ đạo phát triển tiểu thủ công nghiệp - làng nghề; triển khai

dự án công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng (gạch không nung), xóa bỏ các lò gạch thủ công.

+ Quan tâm phát triển dịch vụ, thương mại, hệ thống chợ;

+ Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, chương trình kiên cố hóa trường học, xây dựng cơ sở vật chất trạm y tế, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho nông dân; đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư, xóa nhà tạm trên địa bàn.

## **II - Về các kiến nghị, đề xuất:**

+ Về đề nghị ban hành quy chế tuyển dụng viên chức cấp xã: Đồng ý chủ trương. Giao Sở Nội vụ phối hợp với huyện nghiên cứu cụ thể, xây dựng quy chế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

+ Về cho phép thành lập Ban quản lý dự án công trình công cộng: Đồng ý về chủ trương. Song yêu cầu huyện nghiên cứu thêm chức năng, nhiệm vụ của Ban cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu quản lý chung cho tất cả các công trình công cộng trên địa bàn.

+ Về xây dựng xã điểm của chương trình nông thôn mới: UBND tỉnh sẽ xem xét bố trí vốn cho công tác lập quy hoạch và cân đối từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương để đầu tư xây dựng hạ tầng.

+ Về kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch: Việc này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch & Đầu tư rà soát, tính toán cân đối từ nguồn đã bố trí dự án hạ tầng du lịch khác.

+ Về triển khai đầu tư đường tránh lũ: UBND tỉnh sẽ có kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để xin vốn đầu tư. Song huyện cần chủ động mời các doanh nghiệp phối hợp để lo nguồn vốn và thi công dự án.

+ Về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp của huyện: Đây là việc cần thiết, song phải thực hiện theo chính sách chung. Tỉnh sẽ hỗ trợ khi có nguồn của Chính phủ.

+ Về đề xuất được giữ lại tiền thu sử dụng đất: Đồng ý về chủ trương. UBND huyện phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể.

+ Về hỗ trợ Trung tâm dạy nghề giải phóng mặt bằng: Đồng ý chủ trương, UBND tỉnh sẽ xem xét, tính toán cụ thể để hỗ trợ.

+ Về kinh phí đầu tư xây dựng nhà làm việc của Huyện ủy: Đồng ý chủ trương. Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư căn cứ Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy rà soát, có thể tính toán để bố trí vào danh mục năm 2011 từ nguồn đầu tư tập trung.

Vậy thông báo để huyện Hạ Hòa và các sở, ngành liên quan thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hậu (Đã ký)**